



## ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

ตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวที่มีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สำนักจัดการป่าชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน ๑๖ ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศพร้อมรายละเอียดเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชนนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ายังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชนนี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ก็ต่อเมื่อนั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชนนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ

ถึงแม้ว่า...

ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสามารถที่จะเข้ารับการจัดจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร และหากนำเอกสารเป็นเท็จมาแสดง เพื่อให้ได้คุณสมบัติเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ไม่มีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งและดำเนินคดีอาญา

๕. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนอำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนันทนา บุญยานันต์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

(แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๒	๐๑	นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ	
๓	๑๓	นายเมธาสิทธิ์ พรรณผลากุล	
๔	๑๒	นายโสฬส สุขขี	
๕	๑๖	นางสาวหัสมีนค์ สุรียากานต์ยินดี	
๖	๑๔	นางสาวรวงคณา สุวรรณรัตน์	
๗	๐๕	นางสาวนภาพร ชุมไพร	
๘	๑๑	นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์	
๙	๐๔	นางสาวนิรามล พรมสะวะนา	
๑๐	๐๗	นางสาวชลิดา หวังพิทักษ์	
๑๑	๐๘	นายตรีวิทย์ รุ่งเรือง	
๑๒	๑๐	นางสาวกรกมล สว่างเนตร	
๑๓	๑๕	นายธนิตพงษ์ รัตนพล	
๑๔	๐๓	นางสาวจันทร์จิรา เดชรักษา	
๑๕	๐๒	นายกฤษณะ คำคุณ	
๑๖	๐๙	นายปณัษย์ ยาตรา	

10-